
 

รายงานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม 
 (DLD Co-ordinator Mahasarakham: DLD-C-MSK ) 

รอบการประเมิน 2/2566 ครั้งที่ 5 
วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖6 

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  
1. นายวรกร  อินทแพทย์                               ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 
2. นายพีรศักดิ์  ไชยชนะแสง          หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
3. นางอรุณรัตน์  มัตราช                                (แทน) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
4. นางสาวอัญชลี  คำใสย์                               หัวหน้ากลุม่พัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นางสาวสุมิตตา  จันทน์วิทยานนท์                  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
6. นายเกชา นนตา                                       หัวหน้ากลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นางสาวชลดา  ทองดี                                 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
8. นางสาววิภารัตน์  ไชยกาศ                           เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
9. นางสาววันเพ็ญ  มณีมูล                              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10. นายไชยันต์ จันทอุตสาห์                              ปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม 
11. นายดิเรก  สุดาเดช                                    ปศุสัตว์อำเภอแกดำ  
12. นายอดศิร  ดวงอ่อนนาม          ปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย 
13. นายวัฒนา  การิโก                                     ปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน 
14. นายนพดล  แพนลิ้นฟ้า                                รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบรบือ 
15. นายพรชัย  พิมพ์ดา                                    ปศุสัตว์อำเภอนาเชือก 
16. นายสนั่น จันดาเรือง                                   ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม 
17. นายวิรัช โพธิ์น้อยงาม                                 ปศุสัตว์อำเภอนาดูน 
18. นายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์                                    ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช 
19. นายศรีศักดิ์ เที่ยงธรรม                                ปศุสัตว์อำเภอกุดรัง 
20. นายฉัตรชัย สารศาสตร์บัญชา                   ปศุสัตว์อำเภอชื่นชม 
21. ทวีศักดิ์ พานเมือง                                      ปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย 
22. นายอรรคราช  แก้วร่องคำ                            (แทน) ปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
23.  นางวัฒนาวรรณ  มรรคสันต์          ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ 
24.  นายสุเทพ  เหลาทอง                                  ผอ.ศูนยว์ิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ฯ 
25.  นายปราการ  อาวัชนาการ                            (แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม 
26.  นายนิติพัฒน์  ขุมหิรัญ                           (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 
27.  นายเด่นพงษ์  สาฆ้อง  (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
 



 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
  นายวรกร  อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  ประธานที่ประชุม 
  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม   
        1. ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ปศุสัตว์อำเภอ คนใหม่ ทั้ง 2 ทา่น ได้แก่ 

                   1.1 นายนพดล  ละอองคำ   
                   1.2 นายอรรคราช  แก้วร่องคำ 

    ได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ (อาวุโส) สำหรับท่านใดอยากมีความ
เจริญก้าวหน้าก็ให้รีบแจ้งและรีบดำเนินการเพราะโอกาสมีเท่ากันทุกคน แต่บุญวาสนาจะมี
ไม่เท่ากัน ก็สนับสนุนเต็มที่ ก็ดีใจด้วยกับทั้ง 2 ท่าน จะได้นำความรู้ความสามารถไปใช้
ต่อไป  ในการนี้เลยขอประดับบ่าให้กับทั้ง 2 ท่าน ในโอกาศนี้เลย 

2. การโยกย้ายปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ สลับกับ ปศุสัตว์อำเภอนาดูน เนื่องด้วยอ.เมืองฯ       
มีปริมาณงานภารกิจงานที่หลากหลาย และปศอ.เมือง ก็จะเกษียณอายุราชการ ในเดือน 
ต.ค. 2566 จึงเห็นควรว่าต้องมีผู้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนนี้ก่อน ทางคณะกรรมการ
โยกย้ายฯ จึงได้ประชุมหาแนวทางในการย้ายสลับกันในครั้งนี้ เพื่อเสนอให้ผู้ว่าอนุมัติออก
คำสั่ง ก็จะส่งผลให้ในเดือน ต.ค.2566 จะมีตำแหน่ง ปศอ.นาดูน และตำแหน่งเจ้าพนักงาน
สัตวบาลชำนาญงาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย ก็จะว่าง ใครสนใจจะย้ายเข้าก็ให้ร ีบวางแผน
ดำเนินการโดยเร็ว ยินดีต้อนรับทุกท่าน 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                      -รบัรอง-     
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 

- 
ที่ประชุม    รับทราบ 
๓.๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 
  1. ฟาร์มเครือข่ายคาดว่าจะมีการปรับปรุงและพัฒนาจากฟาร์มใช้ประโยชน์ มาเป็นฟาร์มกระจาย      
                         พันธุ์ และจะไม่มีงบประมาณในการจัดทำป้าย โดยเฉพาะการติดตามและประเมินผล 
 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 



 

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  : ในปี 2567 จะมีโครงการที่จะสามารถดำเนินการร่วมกันกับ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด ได้บ้าง
สำหรับแผนปี 2568 มีโครงการ 3 โครงการ 

 1. โคนม อ.ไหนที่มีโคนม ตั้งแต่แรกเริ่ม ก็จะยกระดับมาตรฐานและแปรรูป       
 2. แพะ ยกระดับมาตรฐาน เป้าหมายอยู่ที่ 100 ราย ให้แต่ละอำเภอตรวจสอบ และเตรียมคนเพ่ือเข้า

รับการอบรม          
3. ไก่พ้ืนเมือง เป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ก็ขอเชิญชวนหน่วยงานในสังกัด

เสนอโครงการ  เพ่ือร่วมดำเนินการร่วมกันได้  

๓.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 
  1. รายงานโครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50,000 ไร่ เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
83 ราย พ้ืนที่ปลูก 310 ไร่ ที่สนับสนุนเป็นเมล็ดพันธุ์ 290 ก.ก.ท่อนพันธุ์  21 ตัน 

2. งบพัฒนาจังหวัดปี 2567 `ได้ 1 โครงการคือโครงการปลูกหญ้าแพงกลูล่าเชิงพาณิชในพื้นที่ 
จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ 1,700,000 บาท 
  3. งบประมาณปี 2568 ได้ส่งเจ้าหน้าที ่ไปเสนอโครงการแล้วที ่กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอ
โครงการการสำรองเสบียงสัตว์ เพ่ือเป็นการลดต้นทุน ซึ่งจะเชื่อมโยงผู้ผลิตและกลุ่มแปลงใหญ่และกลุ่มโคเนื้อ โคนม 
เป็นลักษณะรวบรวมอาหารหยาบทั้งจังหวัด สำรองเพ่ือเป็น TMR ซึ่งในโครงการจะมีรายละเอียด น่าจะเป็นการเข้า
ร่วมโครงการและบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี 
  4. วันที่ 1 ก.ย. 2566  จะมีการอบรมเกษตรกร ซึ่งอบต.หนองแดง อ.นาเชือก ภายใต้โครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน เข้าทำโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ เกษตรกรจำนวน 80 รายที่มาอบรมที่ศูนย์ฯโดยใช้
งบประมาณของเขาทั้งหมด ทางศูนย์ฯก็จะเป็นวิทยากร และเป็นสถานที่ในการสาธิต 1 วัน ส่วนนี้ก็เป็นนิมิตหมาย 
ที่ดี เป็นการรวมกลุ่มเพื่อเข้ามารับการถ่ายทอดความรู้ ทางศูนย์ฯก็ยินดีจะดำเนินการ 
ที่ประชุม    รับทราบ 

๓.๔ ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 
  1. การออกพ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดเสี่ยงโรคระบาด ตามสนามชนไก่ และตลาดนัดโค-กระบือ 
  2. ปีงบประมาณ 2567 จะเพิ ่มจ ุดตรวจอีก 1 จุด แต่ย ังไม่ทราบแน่ช ัดว่าจะเป็นจุดไหน              
ต้องประสานไปท่ีทางหลวงและทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ตอนนี้มีอยู่ 2`จุด อ.กุดรัง อ.เชียงยืน 

ที่ประชุม    รับทราบ 

๓.5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 
 1.`ผลการดำเนินการก็เป็นไปตามแผน ส่วนโรคที่มีผลกระทบคือโรคพิษสุนัขบ้า ไก่งวงที่เจอ โรค

ฮีสโตโมแนส สำหรับช่วงนี้หน้าฝนโรคที่เฝ้ารระวัง ได้แก่ โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย โรคคลอสติเดียม โรคทริปพาโน
โซเมียซีสในกระบือ ซึ่งประมาณ 2-3 ปี จะวนมาเป็นรอบๆ เคยพบในมหาสารคาม ขอนแก่น มีแมลงดูดเลือดเป็น
พาหะนำโรค อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศด้วย 

ที่ประชุม    รับทราบ 



 

 
๓.6 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 
  1. การบริการผสมเทียม ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

2 .การติดตามลูกเกิด ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
3. การดำเนินโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพ่ิมรายได้ ก็เป็นไปตามเป้าหมายผลงานก็
ได้ 99 %แล้ว ไม่น่ามีปัญหาอะไร ส่วนในปีงบประมาณ 2567 ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม ในปีที่ผ่านมา
ต้องขออภัยที่ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการให้ ส่วนปีงบประมาณ 2567 เริ่มเก็บข้อมูลได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.2566  

ที่ประชุม    รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา  15.30 น. 
 

 
 
 


